

Giá vật tư nông nghiệp tăng cao “làm khó” nông dân

Những diễn biến mới của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh ở cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Do vậy, rất cần những chính sách hỗ trợ, các giải pháp gỡ khó cho nông dân.

KỶ 1: PHÂN BÓN 3 LẦN TĂNG GIÁ



Nông dân trong tỉnh đang tập trung bón thúc cho lúa mùa nên nhu cầu về phân bón tăng cao.

Từ đầu năm đến nay, giá phân bón liên tục tăng cao trong khi nhiều nông sản rơi vào cảnh “được mùa mất giá” do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nông dân gặp không ít khó khăn. Vườn thanh long ruột tím 7.000m² của ông Trịnh Tiến Mạnh, thôn Hóa Tài, xã Thụy Duyên là một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả của huyện Thái Thụy. Để có được vườn cây xanh tươi, trĩu quả như ngày hôm nay, ông Mạnh đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư hàng trăm triệu đồng quy hoạch lại đồng ruộng, làm giàn bằng bê tông theo công nghệ của Israel, đầu tư phân bón và chăm sóc cây đúng kỹ thuật. Ông Mạnh cho biết:

Giá phân bón chiếm khoảng 30% chi phí sản xuất và có thể cao hơn tùy theo thay đổi của thị trường. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nông sản nói chung, thanh long nói riêng rất giá, chỉ còn 10.000 - 12.000 đồng/kg, bằng nửa so với trước, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng khiến người trồng cây ăn quả như chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Để giảm chi phí đồng thời nâng cao chất lượng quả, ngoài phân NPK, tôi sử dụng kết hợp phân hữu cơ từ chăn nuôi của gia đình, mua các loại cá giá rẻ về ủ làm phân để bón thêm cho cây. Hiện đang bước vào sản xuất vụ mùa, nhu cầu về phân bón tăng cao. Ông Lại Khắc An, Giám đốc HTX

DVNN xã Đông Tân (Đông Hưng) cho biết: Theo tính toán, chi phí cho 1 sào lúa hiện nay ở mức khá cao, dao động khoảng 700.000 đồng, gồm công làm đất, công cấy, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch; trong đó, tính riêng đầu tư cho phân bón các loại lên tới 200.000 - 230.000 đồng/sào. Như vậy, 1 sào lúa cho năng suất 2 tạ thóc (cây lúa chất lượng cao), với giá bán trung bình 7.500 đồng/kg thu được 1.500.000 đồng, chi phí đầu tư chiếm đến 50%. Chi phí cao như hiện nay, sản xuất không khéo, gặp thời tiết bất thuận hay dịch hại nhiều rất dễ thua lỗ.

Ông Đặng Ngọc Tân, chủ cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Tân Nông (thành phố Thái Bình) cho biết: Từ đầu năm đến nay, giá phân bón các loại đã tăng 3 lần và chưa có chiều hướng giảm, có loại tăng gần gấp đôi. Cụ thể, đạm ure từ 6.400 đồng/kg tăng lên 12.000 đồng/kg, phân NPK 16:16:8 trước có giá 9.500 đồng/kg giờ tăng lên 12.500 đồng/kg, kali từ 7.500 đồng/kg tăng lên 10.500 đồng/kg. Giá phân bón tăng không chỉ khiến nông dân gặp khó khăn mà những đại lý như chúng tôi cũng ảnh hưởng nhiều vì sức mua giảm rõ rệt. Thậm chí, nhiều đại lý còn phải bán nợ cho người dân trong thời gian dài, nhiều người đến cuối vụ bán lúa mới thanh toán tiền. Bên cạnh đó, giá phân bón tăng, đại

lý như chúng tôi cũng cần nhiều vốn để dự trữ mới giữ được khách hàng. Nói về nguyên nhân giá phân bón tăng, anh Tân nhận định: Giá phân bón tăng cao thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh tại một số địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới khiến việc sản xuất, cung cấp của doanh nghiệp bị đình trệ. Dịch Covid-19 khiến ngành vận tải gặp khó khăn, việc vận chuyển, nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu bị ảnh hưởng dẫn đến khan hiếm nguồn cung; cước phí vận chuyển tăng kéo theo giá phân bón cũng thay đổi. Thêm vào đó, các nhà cung cấp nguyên liệu nhập khẩu đều thông báo tăng giá, buộc nhà sản xuất trong nước cũng phải tăng giá bán. Chỉ tính riêng cây lúa, với diện tích gieo cấy mỗi năm gần 150.000ha, nông dân trong tỉnh sử dụng khoảng 140.000 tấn phân bón; trong đó, riêng vụ mùa cần khoảng 70.000 tấn phân bón các loại. Với mức giá phân bón như hiện nay, chi phí cho sản xuất nông nghiệp tăng thêm hàng trăm tỷ đồng so với vụ mùa năm 2020. Để làm chế tác động từ giá phân bón tăng cao đến hiệu quả sản xuất, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, trong đó chú trọng việc bón phân cân đối, hạn chế bón đạm đơn (có mức tăng giá cao), bón tăng lượng NPK, kali, sử dụng các loại phân bón hữu cơ thay thế... Các địa phương cần căn cứ điều kiện nông hóa, thổ nhưỡng hướng dẫn người dân bón phân cân đối trên từng cánh đồng, không để bón thừa phân. Biện pháp này vừa giúp tiết kiệm lượng phân bón vừa giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh gây hại. Đồng thời, cần xây dựng và mở rộng các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, tránh tình trạng “được mùa mất giá”.

(còn nữa)
NGÂN HUỖN

Làm giàu từ nghề mộc

Với sự cần cù, năng động, dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh (CCB) Lưu Văn Sự, xã Kim Trung (Hưng Hà) đã mạnh dạn đầu tư xưởng mộc, giải quyết việc làm cho nhiều lao động là con em, hội viên CCB trong và ngoài xã. Sau khi xuất ngũ, ông Sự trở về với quê hương. Những năm đầu, cuộc sống gia đình có quá nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với ý chí, nghị lực của người lính, ông đã đi nhiều nơi, học hỏi và thấy nghề mộc phù hợp với bản thân nên quyết định dành toàn bộ vốn liếng tích góp, vay thêm từ nguồn vốn vay tín chấp của Hội CCB xã để mở xưởng sản xuất đồ gỗ. CCB Lưu Văn Sự chia sẻ: Khó khăn lớn nhất khi bắt tay vào làm nghề là nguồn vốn hạn hẹp. Rất may, khi đó Hội CCB xã đứng ra tín chấp với ngân hàng cho vay vốn giúp gia đình tôi tháo gỡ khó khăn. Tôi rất cảm ơn Hội CCB xã luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn khi hội viên cần và quan tâm đến đời sống hội viên. Ban đầu, ông Sự chỉ xây dựng một xưởng mộc nhỏ và đầu tư một số dụng cụ cần thiết để sửa chữa đồ gỗ, làm giường, tủ, bàn ghế. Để có được sản phẩm tốt, ông đã đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm lựa chọn

gỗ, sưu tầm kiểu dáng sản phẩm; ông cũng tự nghiên cứu mẫu mã, kích cỡ, công năng của sản phẩm để tư vấn cho khách hàng. Được khách hàng tin tưởng, xưởng mộc của ông ngày càng phát triển, khách đến đặt hàng ngày càng đông, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Đến nay, xưởng mộc của ông Sự được mở rộng 200m², hoạt động liên tục với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng. Theo ông Sự: Nghề mộc không chỉ đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo mà còn phải chịu khó học hỏi những mẫu mã mới, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường. Cùng với đó, nguyên liệu phải bảo đảm chất lượng mới cho sản phẩm tốt, tạo dựng được uy tín với khách hàng. Hiện nay, xưởng mộc của ông tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên, chủ yếu là hội viên và con em CCB trong và ngoài xã với thu nhập bình quân từ 300.000 - 350.000 đồng/người/ngày. Thời gian cao điểm, ông Sự thuê cả chục lao động mùa vụ để làm cho kịp đơn hàng. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông thu về từ 300 - 450 triệu đồng. Ông Sự chia sẻ: Bản thân tôi nhận thấy mình chưa

giỏi và còn phải học hỏi nhiều, thành quả của ngày hôm nay là nhờ sự cần cù, chịu khó, nỗ lực của nhiều năm lao động sản xuất. Tôi luôn giữ vững quan niệm làm ăn bộ đội trong thời chiến thì phải thi đua chiến đấu, hòa bình rồi thì phải thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, ông Sự còn là chi hội trưởng CCB tích cực tham gia các hoạt động hội. Ông luôn đi đầu ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học. Hàng năm, vào tháng 7 hay các dịp lễ, tết, ông dành một số quà để thăm hỏi, tặng các gia đình chính sách, các cháu là con thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam trong xã. Ông Hoàng Trọng Trưởng, Chủ tịch Hội CCB xã Kim Trung cho biết: Với đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo và chịu khó, CCB Lưu Văn Sự là gương sáng làm kinh tế giỏi của Hội. Ông cũng là người nhiệt tình với công tác hội, thường xuyên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, hội viên và nhân dân học tập.

TIẾN DAT



Xưởng mộc của cựu chiến binh Lưu Văn Sự thu về từ 300 - 450 triệu đồng/năm.

Cần xử lý nghiêm tình trạng thả điều gây sự cố lưới điện

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, sự cố lưới điện do thả điều đã tăng từ 6 vụ trong năm 2020 lên 49 vụ trong 5 tháng đầu năm 2021. Trong đó, một số sự cố lưới điện do thả điều xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ gây mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Theo thống kê của Điện lực Quỳnh Phụ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 6 sự cố lưới điện do thả điều gây ra. Điển hình, 13 giờ 48 phút ngày 14/5, máy cắt đầu nguồn lộ 471E11.8 nhảy quá dòng cấp 2,

nguyên nhân do người dân thả điều bay vào đường dây tại khoảng cột 1 - 2 nhánh Minh Đức, thuộc khu vực xã An Thanh. Sự cố đã gây mất điện trên địa bàn các xã An Mỹ, An Thanh, An Ninh, An Thái, An Đông, An Khê, ảnh hưởng lớn

đến sản xuất của doanh nghiệp, đời sống người dân cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 18 giờ 24 phút ngày 30/6,

điều quần vào dàn TBA Đông Lộ 2, lộ 372E11.8 gây mất điện trên diện rộng địa bàn xã Đông Hải và một số xã lân cận, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort. Điện lực Quỳnh Phụ đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện xử lý sự cố, đến 19 giờ cùng ngày điện đã được cung cấp trở lại. Những vụ việc, sự cố trên đã làm gián đoạn việc cung cấp điện, mất điện trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị, thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp, đời sống của người dân. Đặc biệt, dây điều quần vào đường dây điện gây ngắn mạch các pha với nhau làm đứt đường dây có thể gây tai nạn chết người. Ông Nguyễn Đức Hạc, thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu cho biết: Cuộc sống của hàng nghìn người dân, sản xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn mỗi khi mất điện do thả điều gây ra. Ngành điện phải huy động nhân

lực, phương tiện, không kể ngày đêm, mưa nắng, mất rất nhiều thời gian, công sức để khắc phục sự cố. Chúng tôi đề nghị những người chơi điều hãy nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đừng vì thú vui cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Mặc dù nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn, tổn thất gây ra rất lớn nhưng hầu hết chưa được xử lý. Người dân cần tăng cường hợp tác với cơ quan chức năng cung cấp thông tin về những người thả điều gây sự cố lưới điện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort (cụm công nghiệp Đông Hải) là một trong những doanh nghiệp điển hình nỗ lực vượt khó, thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất. Tuy nhiên, sự cố mất điện do thả điều gây ra ngày 30/6 đã gây thiệt hại không nhỏ cho Công ty. Toàn bộ dữ liệu lập trình cho ca sản xuất bị xóa, 18 máy kéo sợi tự động hiện đại được nhập khẩu từ Châu Âu bị đứt gãy dây chuyền do mất điện đột ngột, ảnh hưởng lớn đến sản lượng. Công ty đã huy động 60 công nhân tập trung trong 5 giờ khắc phục sự cố để hoạt động trở lại. Ông Nguyễn Văn Thi, Giám đốc điều hành sản xuất Công ty cho biết: Khi được báo trước lịch cắt điện, Công ty sẽ có phương án chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất; tuy nhiên, sự cố mất điện do thả điều gây ra đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của chúng

tôi. Ngoài các biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, cơ quan chức năng cần quy định chặt chẽ về việc thả điều gây sự cố lưới điện. Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thái Bình, Điện lực Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế triệt để tình trạng thả điều gây sự cố lưới điện. Ông Nguyễn Công Huynh, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Mỗi khi xảy ra mất an toàn lưới điện sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tính mạng con người và công tác quản lý, vận hành của hệ thống lưới điện phục vụ cho quốc phòng, an ninh, chính trị - xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Điện lực Quỳnh Phụ đã tham mưu UBND huyện ra công văn chỉ đạo các địa phương, trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Điện lực, các quy định của pháp luật về an toàn điện, cắm thả điều, vật bay gần đường dây điện cao áp, các hình thức xử lý vi phạm... Thời gian tới, chúng tôi tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương kiểm tra, kêu gọi nhân dân nâng cao tinh thần tố giác để có các biện pháp xử lý nghiêm, truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thả điều gây sự cố nghiêm trọng, hỏa hoạn, tai nạn do điện giật, sự cố mất điện trên diện rộng...

TRINH CƯỜNG



Nhân viên Điện lực Quỳnh Phụ xử lý sự cố lưới điện do thả điều gây ra.

AN TOÀN ĐIỆN MÙA MƯA BÃO

Hàng năm, khi đến mùa mưa bão, sự cố lưới điện, tai nạn về điện do gió bão xảy ra có nguy cơ rất cao. Để chủ động phòng, tránh sự cố, tai nạn điện đáng tiếc xảy ra người dân cần lưu ý những vấn đề sau.

KHÔNG

- ✗ Tự sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời
- ✗ Lên sản thượng, mái nhà nơi có đường dây điện
- ✗ Không đứng dưới cột điện
- ✗ Chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng công tơ...
- ✗ Không dùng dây, ổ cắm, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức thường ngập lụt, ẩm ướt; thiết bị đóng, cắt chống rò điện

NÊN

- ✔ Cắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị sử dụng điện lập tức ngoài trời (bóng đèn, bóng quạt công...)
- ✔ Được phương tiện, vật dụng gia súc, mái che mưa, lều bạt... vào trú điện, trú điện, trạm điện...
- ✔ Ngắt nguồn điện nếu trong nhà bị ngập hoặc mưa, gió tạt ướt sàn
- ✔ Lắp đặt đường dây, ổ cắm, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức thường ngập lụt, ẩm ướt; thiết bị đóng, cắt chống rò điện
- ✔ Tránh xa, cảnh báo, lập rào chắn khi thấy cột điện ngã đổ, dây điện đứt rơi; thông báo ngay cho tổ công tác chăm sóc khách hàng ngành Điện

<http://infographics.vn>